



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 189,024.-

‘ภาวิช’วอน‘บักตุ’ส่งมือดีนั่ง‘ศธ.-อว.’

- ชี้พรรคเมินนั่ง‘รมต.’เหตุงบประมาณน้อย-ทำผลงานยาก
- นายกฯเอกชนขอคนรู้ปัญหา-มีใจพัฒนาศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมรัฐสภา ได้โหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 นั้น ขณะนี้ยังรอว่าพรรคการเมืองใด หรือใครที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพราะที่ผ่านมาพบว่าทั้ง 2 กระทรวงนี้ ถูกมองข้ามมาโดยตลอด แม้จะเป็นกระทรวงที่ใหญ่ และได้รับงบประมาณจำนวนมาก โดยเฉพาะ ศธ.ตนมองว่าอาจจะไม่มีใครอยากเข้ามาบริหารกระทรวงนี้ เพราะเป็นงานที่ยาก และเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก อีกทั้งทำผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมยาก เพราะการพัฒนาการศึกษาต้องใช้เวลาหลายปีกว่า จะเห็นเป็นรูปธรรม แต่ถ้าบักตุ หรือมีนโยบายดี สามารถพัฒนาผลงานที่เป็นรูปธรรมได้เช่นกัน

“ศธ.เป็นกระทรวงที่น่าสนใจ แต่ก็เป็นเรื่องยากในเวลาเดียวกันด้วย แต่ละพรรคอาจขาดที่จะเข้ามาดูแล เพราะการศึกษาของประเทศเป็นโจทย์ที่ยาก หากจะเปลี่ยนอะไรหรือพัฒนาอะไร จะต้องคำนึงถึงคนจำนวนมาก แม้ ศธ.จะได้รับงบมากก็ตาม แต่เป็นงบที่ใช้จ่ายประจำเสียมากกว่า เช่น เงินเดือนครู เป็นต้น” นายภาวิชกล่าว

นายภาวิชกล่าวต่อว่า ส่วน อว.ถือเป็นประเด็นที่ทำหาย เพราะเป็นกระทรวงใหม่ที่รวมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย

เข้าไว้ด้วยกัน ถ้าไม่ตั้งหลักให้ดี กระทรวงจะอ่อนแอในระยะยาว อีกทั้งขณะนี้ อว.ยังไม่มี ความลงตัวอย่างมาก เนื่องจากอุดมศึกษามี ปัญหาของตนเอง การวิจัยของประเทศยังคง มีปัญหา เพราะยังไม่สามารถส่งเสริมศักยภาพ ของประเทศได้มากพอ ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็น รัฐมนตรีว่าการ อว.ควรจะเป็นข้าราชการ ประจำที่อยู่ในกระทรวง หากจะให้ให้นักการเมือง เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ อว.ควรจะต้องเป็น คนที่พร้อมเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าใจว่าประเทศต้องการพัฒนาในด้านไหน

“แม้ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าการพรรคการเมืองใด หรือใคร จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.และ รัฐมนตรีว่าการ อว.ผมอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ เข้าใจปัญหาการศึกษา วางการศึกษาเป็นเรื่อง ที่ต้องพัฒนาแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะถ้า การศึกษาไม่ได้รับการแก้ไข จะเกิดผลเสียใน ระยะยาว ขอให้เลือกคนที่เข้ามานั่งตำแหน่ง รัฐมนตรีทั้ง 2 กระทรวงให้ดี ต้องเป็นคนที่ มีความรู้ เข้าใจการศึกษา พร้อมพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า และอยู่ในตำแหน่งนี้ให้นาน ไม่ควรเปลี่ยนคนไปมา” นายภาวิชกล่าว

นายศุภเสฏฐ์ คณกุล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา เอกชน (ส.ปส.ช.) กล่าวว่า มองว่าสาเหตุที่ ศธ.ไม่เป็นที่สนใจของพรรคการเมืองในการ จับจองที่นั่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพราะการศึกษาคล้ายกับการปลูกพืช ต้องใช้ระยะเวลา เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะ เป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และข้าราชการ

ประจำ ยากที่จะทำให้คนจำนวนมากเข้าใจ ตรงกัน อีกทั้งที่ผ่านมาสังคมวิพากษ์วิจารณ์ ว่ารัฐมนตรีว่าการ ศธ.แต่ละคนไม่ค่อยมี ผลงานที่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก ส่วนใหญ่ที่จะ เป็นงานที่ฉาบฉวย

“แม้ ศธ.เป็นกระทรวงที่ได้รับงบมาก แต่ เป็นงบใช้จ่ายประจำกว่า 80% เช่น จ่ายเงินเดือนครู และข้าราชการประจำ บงลงไปที่ นักเรียนน้อยมาก อีกทั้งคุณภาพการศึกษา จากการจัดงบฯต้องใช้เวลาประมาณ 6 ปี ถึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรม หากรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่เข้ามา ผมอยากให้มุ่งพัฒนาที่ตัว นักเรียน และครูเป็นอย่างแรก ครูต้องได้สอน อย่างเต็มที่” นายศุภเสฏฐ์กล่าว

นายศุภเสฏฐ์กล่าวอีกว่า เมื่อ พล.อ. ประยุทธ์ ได้เป็นนายกฯอีกสมัย หลังการบริหาร ประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ คงทราบปัญหาที่แท้จริงของการศึกษาไทย อยากให้เลือกรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ที่มีใจรัก ต้องการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง รวมทั้ง เดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป การศึกษา (กอปศ.) ใช้เวลา 2 ปี ในการศึกษา พัฒนา เสียหายหากหากไม่ได้ประกาศใช้

“สำหรับการศึกษาเอกชน นายภาวิชขอเข้า มาช่วยดูแลเช่นกัน เพราะขณะนี้ครู และ ผู้ประกอบการ ไม่มีทิศทางในการดำเนินงาน อยากให้การศึกษาเอกชนสามารถเดินหน้า พัฒนานักเรียน และครู เพื่อเป็นกำลังของประเทศได้” นายศุภเสฏฐ์กล่าว